

DISIPLINA SAAN SA PAGKATUTO

by:

Reicy L. Due

Teacher III, Daang Bago Elementary School

Ang disiplina sa loob ng silid-aralan ay isang mahalagang aspeto ng epektibong pagkatuto. Isa itong kondisyon na nagiging susi sa matagumpay na proseso ng edukasyon. Kung walang kaayusan at katahimikan, mahihirapan ang mga mag-aaral at guro na mag-focus at magtagumpay sa kanilang mga layunin. Sa pamamagitan ng tamang pamamahala ng katahimikan, mas magiging produktibo ang mga klase at magaan ang takbo ng pagkatuto.

Bakit nga ba mahalaga ang disiplina sa silid-aralan?

Pagpapadali ng Pagkatuto Ang katahimikan ay nagbibigay daan para sa mas malinaw na pagtuturo. Kapag tahimik ang kapaligiran, nagiging mas madali para sa guro na magpaliwanag ng mga konsepto at magbigay ng mga halimbawa. Gayundin, mas madali para sa mga mag-aaral na makinig, mag-concentrate, at sumunod sa mga aralin.

Pagpapalakas ng Pokus ng Mag-aaral Sa isang tahimik na silid-aralan, mas mabibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na mag-focus sa kanilang mga gawain. Ang distraction mula sa ingay ay nakakabawas sa kanilang konsentrasyon, kaya't ang katahimikan ay isang mahalagang bahagi ng kanilang pagkatuto.

Pagpapabuti ng Disiplina Ang pagpapanatili ng katahimikan ay isang paraan ng pagpapakita ng disiplina sa silid-aralan. Kapag natututo ang mga mag-aaral na respetuhin ang oras at espasyo ng bawat isa, mas nagiging organisado at magaan ang daloy ng klase. Ang pagpapairal ng katahimikan ay nagtuturo ng pagpapahalaga sa paggalang at respeto sa kapwa.

Paano Mapapanatili ang Disiplina sa Silid-Aralan?

Pagbibigay ng Mga Alituntunin sa Klase Ang malinaw na pag-set ng mga alituntunin at inaasahan mula sa simula ng taon ay isang mahalagang hakbang. Dapat ipaliwanag ng guro ang mga patakaran patungkol sa pagiging tahimik sa klase, at kung may mga sitwasyon ng ingay, dapat mayroon ding mga konsekwensya na susundan.

Paggamit ng Signal o mga Senyas. Ang mga guro ay maaaring gumamit ng mga signal o senyas upang ipakita na kailangan ng katahimikan. Halimbawa, ang pagtapik ng kamay sa mesa o simpleng pagtaas ng kamay ay maaaring magbigay ng senyas sa mga mag-aaral na tumahimik.

Pagbibigay ng mga pahinga. Minsan, ang ingay ay dulot ng sobrang pagka-boring o pagka-stress ng mga mag-aaral. Ang pagbibigay ng maikling break sa pagitan ng mga aktibidad ay makakatulong upang mapanumbalik ang kanilang konsentrasyon at enerhiya, na nakakatulong sa pagpapanatili ng katahimikan.

Pagpapalaganap ng Positibong Gawi Ang mga mag-aaral na nagpapakita ng tamang pag-uugali, tulad ng pagiging tahimik at maayos sa klase, ay dapat kilalanin at bigyan ng papuri. Ang positibong reinforcement ay isang mabisang paraan upang hikayatin ang iba na sundan ang mga magagandang gawi.

Gamitin ang Teknolohiya ng Wasto Sa modernong panahon, ang paggamit ng mga teknolohiya, tulad ng mga apps para sa klase o mga digital na plataporma, ay makakatulong din sa pagpapanatili ng katahimikan. Halimbawa, ang mga mag-aaral ay maaaring magsagawa ng mga online quiz o proyekto na hindi kailangan ng verbal interaction, kaya't mas madali itong maging tahimik.

Pagharap sa mga Hamon ng Katahimikan sa Silid-Aralan

Bagamat mahalaga ang katahimikan, may mga pagkakataon na mahirap ito mapanatili, lalo na sa mga kabataang mag-aaral na likas na aktibo. Ang mga sumusunod ay mga paraan kung paano ito maaaring malampasan.

Pagsasama ng Aktibidad na Makakaengganyo Upang mapanatili ang interes at konsentrasyon ng mga mag-aaral, mahalagang magdagdag ng mga engaging na aktibidad tulad ng mga group discussions o hands-on na learning activities. Ang mga aktibidad na ito ay hindi lang nakakapagbigay aliw, kundi nakakatulong din upang mas mapanatili ang katahimikan.

Malasakit sa mga Mag-aaral Mahalaga ring alamin ng guro kung may mga personal na suliranin ang mag-aaral na nagiging sanhi ng ingay o abala sa klase. Sa mga ganitong pagkakataon, ang guro ay dapat magsilbing tagapagtaguyod ng isang suportadong kapaligiran kung saan ang mag-aaral ay makakaranas ng pag-unawa at gabay.

Pagbibigay ng Tamang Direksyon Dapat maging malinaw ang mga instruksiyon na ibinibigay ng guro. Kung may mga mag-aaral na nahihirapan sundan ang aktibidad o aralin, maaaring magdulot ito ng kalituhan at ingay. Ang pagtutok sa mga detalye at pag-gabay ng maayos ay makakatulong upang maiwasan ito.

Ang disiplina sa loob ng silid-aralan ay hindi lamang isang simpleng kondisyon ng kapaligiran, kundi isang mahalagang bahagi ng proseso ng pagkatuto. Sa pamamagitan ng tamang pamamahala at disiplina, maaring mapanatili ang katahimikan at mapabuti ang kalidad ng edukasyon. Habang may mga hamon, ang pag-uugnay ng mga positibong estratehiya at pagsasaalang-alang sa pangangailangan ng bawat mag-aaral ay magbibigay ng magandang resulta sa kanilang pagkatuto.

Sa huli, ang mas tahimik at maayos na silid-aralan ay magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mas matagumpay na edukasyon.

References:

<https://ahaslides.com/tl/blog/classroom-management-plan/>

depedbataan.com
The Official Website of DepED Division of Bataan